

# มพล.จัดพิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระยา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่วนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.) จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมสมเด็จพระยา มพล. โดยการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีอย่างมากมาย

สำหรับการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นนั้น มพล. ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีโดยแบ่งประเภทดังนี้ นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น ผู้นำนักศึกษา(นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา) นักศึกษาดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่มีพัฒนาการผลการเรียนดีเด่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 425 คน

รศ.ดร.วัน ชัย ศิริชนะ กล่าวว่ พิธีการในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญไม่แพ้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เพราะในวันนี้ที่นักศึกษาทุกคนมาร่วมตัวกันและได้กล่าวว่จาคำสัตย์ปฏิญาณต่อคณาจารย์ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ ซึ่งพวกครุมีความตั้งใจจริงที่จะรับพวกเธอทุกคนเป็นศิษย์ จากวันนี้เป็นต้นไปความสัมพันธระหว่งศิษย์และอาจารย์จะคงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าจะทำงานอยู่เรียนจบไปทำงานอยู่แห่งหนใดหากมีปัญหาใดๆ พวกครุยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่

"ขอให้พวกเธอทุกคนตั้งใจเรียน อย่าหยุดที่จะแสวงหาความรู้เพราะทุกนาทีความรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ขอให้พวกเธอทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ ในเวลานี้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนก็ทำให้เต็มที่ เมื่อเรียนจบทำงานแล้วก็ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้ว



ประเทศชาติจะเข้มแข็งมีความ เจริญก้าวหน้า "อธิการบดี กล่าว นอกจากนี้อธิการบดีมพล.ยังได้กล่าวอีกว่ อยากให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เอาตัวอย่างรุ่นพี่ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านต่างๆ ในวันนี้ สิ่งที่ได้รับคือผลของความตั้งใจเรียน ความทุ่มเทในสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ขอให้รักษาระดับการเรียนให้ดี อยู่เสมอและพัฒนายิ่งขึ้นไป

พร้อมกันนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 2,600 คน ได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ.โดยให้คำมั่นสัญญาจะตั้งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน จนสุดความสามารถเพื่อหมายมั่นนำชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง จะมีใจมุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะและสังคม จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิของความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนาม แม่ฟ้าหลวง ตลอดไป